
            

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี คร้ังที่ 1/2558 

ของ 

บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558  เวลา 14.00 น.  ณ หอ้งไอยรา ตึกชา้ง อาคารบี ชั้น 25

ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู     ยมนาค      ประธานกรรมการบริษทั

2.นางพิสมยั บุณยเกียรติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3.นายวทิวสั พรกลุ  ประธานกรรมการบริหาร 

4.นายธนิต ชรินทร์สาร  รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

5.นายวนัชยั ตนัติกลุ   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 

6.นายชนะ โตวนั  กรรมการ 

7.ดร.ธนยั ชรินทร์สาร  กรรมการ 

8.นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กรรมการ 

9.นายจีรเดช วรัิชชยั กรรมการ 

10.ดร.กวนิ วรกาญจนา  รองกรรมการผูจ้ดัการสายวศิวกรรม 

เร่ิมการประชุม   เวลา 14.00 น. 

                       การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1 ประจาํปี 2558 ของ บริษทั ดีคอนโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) 

มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 86 ราย คิดเป็นจาํนวนหุน้ 1,059,392,328 หุน้ และมีการมอบฉนัทะ จาํนวน 

109 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 92,205,900 หุ้น รวมทั้งส้ิน 195 ราย คิดเป็นจาํนวนหุ้น 1,151,598,228 หุน้ คิดเป็น

อัตราร้อยละ 55.98 ของจํานวนหุ้นที่จ ําหน่ายได้แล้วทั้ งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมีจาํนวน 

2,057,300,000 หุน้ อนัเป็นครบองคป์ระชุมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 

บริษัท  ดีคอนโปรดักส์  จาํกัด  (มหาชน) 
DCON PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED 
3300/57 ตกึช้าง อาคารบี ชัน้ 8  ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900โทร 0-2937-3312 โทรสาร 0-2937-3328 



ทางบริษทัฯ ได้เชิญนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 ซ่ึงเป็น

ตวัแทนของบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด มาเพือ่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของ               

บริษทัฯ  

ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นกรรมการในการตรวจ

นบัคะแนน โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ทุกวาระท่ีมีการลงมติใหผู้ถื้อหุน้ทราบผลทนัที ซ่ึงวธีิการ

ออกเสียงลงคะแนน บริษทัฯ ขอช้ีแจงขั้นตอนใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หนา้ท่ีไดจ้ดัเตรียมใหข้ณะลงทะเบียน

ก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุ้นที่ถืออยู ่โดยถือวา่ 1 หุน้ มี 1 เสียง สําหรับผูรั้บ

มอบฉนัทะ ซ่ึงผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ วา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละ

วาระการประชุม บริษทัฯ จะถือตามความประสงค์ของผูถื้อหุ้น ผูรั้บมอบฉันทะจะไม่มีสิทธ์ิออกเสียงในที ่              

ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุมแลว้ ประธานฯ จะสอบถามผูถื้อหุน้

และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ 

– นามสกุล ก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการ คือ ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือวา่ผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉันทเ์ห็น

ดว้ย หรืออนุมติัตามที่คณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ

วาระการประชุม 

3. หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ หรือตอ้งการงดออกเสียงใน

วาระใด ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่านนั้นยกมือข้ึน เพือ่ให้ประธานฯ กล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี ใหผ้ ูถื้อหุน้ซ่ึงไม่เห็น

ดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนนเสียงที่ไดจ้ดัเตรียมให้ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้น

เพือ่ให้เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ นาํมาลงคะแนนเสียงในวาระนั้นวา่ มีคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออก

เสียงกี่คะแนนเพื่อแจง้ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยในการรวบรวมผลคะแนนบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด บริษทัฯ จะบนัทึกการออกเสียงของตามความประสงคผ์ูถื้อ

หุน้ในท่ีประชุมลงไวใ้นคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัฯ จะขอเก็บบตัร

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเสร็จเรียบร้อยแลว้ใน

คราวเดียวกนั 



5. ผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เขา้ใจวธีิการออกเสียงลงคะแนน สามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึงจะคอย

อาํนวยความสะดวก และอธิบายให้เขา้ใจได ้โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ จะให้มีการบนัทึกภาพการ

ประชุมเป็นคลิปไฟล์เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อให้บริการผูถื้อหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเขา้ร่วม

ประชุม  

วาระที ่1 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยกล่าวสวสัดีผูถื้อหุ้นที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมใหญ่สามญั      

ผูถื้อหุน้ประจาํปี คร้ังท่ี 1/2558 ตามทีไ่ดป้ระกาศใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการชุม และการแต่งตั้งกรรมการที่จะเขา้มา

แทนกรรมการที่ตอ้งออกวาระ ระหวา่งวนัที่ 4 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัท่ี 5 มกราคม 2558 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น

เสนอวาระเพิ่มเติมและไม่มีการเสนอช่ือกรรมการเพิ่มเติมเพื่อคดัเลือกให้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก

ตามวาระ และการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีบริษทัฯ ของดการแจกของชําร่วย เนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ              

ขอความร่วมมือไม่ให้มีการแจกของชาํร่วย หรือเล้ียงอาหารใดๆ ซ่ึงอาจทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียมกบัผูถื้อหุ้นที่

ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2558 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่8 มกราคม 2558 

นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวว่าจากการที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เมื่อวนัที่ 8 มกราคม 2558 

บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุม และไดน้าํส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงไดน้าํส่งรายงานให้

กระทรวงพาณิชยภ์ายใน 14 วนันบัตั้งแต่วนัประชุมตามทีก่ฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ ตามสําเนารายงานการ

ประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผูถื้อหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ คณะกรรมการบริษัทฯ จึง

เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

นางศิรินทร์ ตนัติพทิกัษโ์ชติ ผูถื้อหุน้กล่าววา่ สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่แลว้ ไดม้าประชุมใน

การรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย จากบนัทึกการประชุม ขอแกไ้ขในส่วนของจาํนวนหุ้นที่มา

ประชุมขณะที่เปิดประชุมไม่ตรงกบัจาํนวนหุ้นที่กล่าวคือก่อนเร่ิมประชุม โดยบนัทึกจาํนวนหุ้นที่ปิดประชุมซ่ึง

ควรจะอา้งอิงขอ้มูลจากตอนท่ีเปิดประชุม และในรายงานการประชุมวาระท่ี 1 วรรคท่ี 2 มีการบนัทึกวา่ผูแ้ทนจาก 



สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเห็นว่า ไม่ควรมีวาระประธานฯ แจง้ให้ที่ประชุมทราบเน่ืองจากไม่ได้มีการลงมติ

คะแนนเสียง ขอเพิ่มเติมว่าในหนังสือเชิญประชุมคร้ังที่แลว้ไม่ปรากฏวาระแจง้ที่ประชุมทราบ แต่เมือ่ประชุม

ประธานฯ ไดเ้พิ่มเติมวาระที่แจง้ที่ประชุมทราบ ซ่ึงทาํให้วาระไม่ตรงกบัหนงัสือเชิญประชุม และการลงคะแนน

เสียงบางวาระคาดเคล่ือนไปจากท่ีประชุม 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และแกไ้ขขอ้มูลใหถู้กตอ้งต่อไป 

มติ ทีป่ระชุมผู ้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1 ประจําปี  2558 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 1,158,228,159 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู ้ไม่ เห็นด้วย 

และผูง้ดออกเสียง 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 10 คน คิดเป็นจาํนวน 6,629,930 หุน้ 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี 2557 

นายวทิวสั  พรกุล  กล่าววา่เป็นท่ีน่ายินดีท่ีปีน้ีหุ้นบริษทัฯ เป็นที่นิยม และจาํนวนผูถื้อหุ้นเพิ่มข้ึน

มาก เม่ือก่อนมีผูถื้อหุ้นประมาณ 1,000 คน ปีน้ีบริษทัฯ ไดมี้การเตรียมการประชุมให้มีขอ้บกพร่องนอ้ยท่ีสุด ขอ

เรียนเพิ่มเติมเร่ืองงดแจกของชาํร่วย ตามที่ประธานฯ ไดแ้จง้ตอนเร่ิมการประชุม เน่ืองจากทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ไดมี้หนังสือมายงับริษทัฯ ซ่ึงมองภาพว่าการแจกของชาํร่วยนั้นไม่เป็นธรรมสําหรับผูถื้อหุ้นที่ไม่ได้มาประชุม 

ผูถื้อหุน้บางท่านกระจายหุน้ตนเองเพือ่ใหไ้ดรั้บของชาํร่วยจาํนวนมากข้ึน ซ่ึงทางบริษทัฯ ตอ้งขออภยัท่ีงดแจกของ

ชาํร่วยดว้ยเหตุผลดงักล่าว 

ปีที่ผา่นมาถือวา่เป็นปีทอง เรามีแผนงานของปี 2557 วา่จะมีกาํไรประมาณ 200 ลา้นบาท และปี 

2558 จะมีกาํไรประมาณ 300 ลา้นบาท แต่ในปีที่ผา่นมาไดมี้การเปล่ียนแผนไปโดยไดต้ดัสินใจปรับเปล่ียนการ

รับรู้กาํไรในปี 2558 มารับรู้กาํไรในปี 2557 โดยขายโครงการดีซิโอค้อนโดออกไป ทาํให้ผลประกอบการของปี 

2557 ดีเกินความคาดหมาย โดยมีกาํไรประมาณ 300 ลา้นบาท  



บริษทัฯ จดัตั้งเมื่อปี 2539 เม่ือปี 2541 มียอดขายทีดี่มาตลอด ปีที่ผ่านมาบริษทัฯ ตั้งเป้าวา่จะมี

ยอดขายประมาณ 1,300 ลา้นบาท แต่ปรากฏวา่เมื่อรับรู้รายไดข้องคอนโดทาํให้มียอดขายเท่ากบั 1,863 ลา้นบาท 

ขณะเดียวกนัทาํให้กาํไรเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากกราฟยอดขายในปี 2552 มีกาํไร 5 ล้านบาท ซ่ึงขอ้เท็จจริง        

บริษทัฯ มีกาํไรประมาณ 30 ล้านบาท แต่ผูต้รวจสอบบญัชีไดป้รับมูลค่าเคร่ืองจกัรมวลเบาที่ไม่ได้ใช้งานลง

ประมาณ 20 ลา้นบาท ส่วนเร่ืองการจ่ายเงินปันผลบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินจากกาํไรของบริษทัฯ โดยแบบ 56-1 บนัทึก

ไวว้า่จะจ่ายกาํไรไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 25 แต่ตั้งแต่บริษทัฯ เขา้ตลาดทรัพยฯ์ เม่ือปี 2540 เป็นตน้มานั้นบริษทัฯ ไม่เคย

จ่ายนอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของกาํไร โดยในปี 2556 จ่ายร้อยละ 60 ของกาํไร และในปี 2557 จ่ายร้อยละ 100 ของกาํไร 

ซ่ึงบริษทัฯ มีหน้ีสินนอ้ยสามารถจ่ายปันผลได ้ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมานั้น บริษทัฯ มีการเติบโตที่มัน่คงต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ไดรั้บรางวลั Best Under Million จากนิตยาสาร  Forbes ซ่ึงจดัสรรบริษทัท่ีมีผลประกอบการดีเด่นใน 5 ปี

ท่ีผา่นมา ซ่ึงเป็นบริษทั 1 ใน 200 บริษทัทัว่ทั้งเอเชีย โดยประเทศไทยมีเพียง 9 บริษทัท่ีไดรั้บรางวลัน้ี  

ใน 3 ปีทีผ่า่นมารายไดข้องบริษทัฯ ส่วนใหญ่มาจากวสัดุก่อสร้าง ในปี 2555 บริษทัฯ มีรายได้

และกาํไรจากภาคอสังหาริมทรัพยเ์พียงร้อยละ 5 ปี 2556 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากภาคอสังหาริมทรัพยเ์พียงร้อยละ 7 

และมีกาํไรร้อยละ 8 และในปี 2557 ที่ผา่นมาบริษทัฯ มีรายไดจ้ากภาคอสังหาริมทรัพยร้์อยละ 40 โดยบริษทัฯ 

ตดัสินใจขายโครงการคอนโดดีซิโอ้-งามวงศ์วาน ทั้งโครงการโดยมองภาพว่าเป็นการลดความเส่ียงในช่วง

เศรษฐกิจขาลง และนาํกาํไรไปเร่ิมโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้า ในอนาคตบริษทัฯ วางแผนจะมีกาํไรในภาค

อสังหาริมทรัพยร้์อยละ 40 โดยปัจจุบนัในเร่ิมโครงการคอนโดใหม่ติดรถไฟฟ้าสถานีไทรมา้ ช่ือโครงการ DCON 

Prime คาดการณ์วา่จะเร่ิมตอกเสาเขม็ไดใ้นเดือนพฤษภาคม 

บริษทัฯ ผลิตแผน่พื้นสาํเร็จรูปเป็นสินคา้หลกั ซ่ึงมีกาํลงัผลิตและจาํหน่ายแผน่พื้นสาํเร็จรูปสูงสุด

ในประเทศไทย โดยมีกาํลงัการผลิตวนัละ 18,000 ตารางเมตร สินคา้ถดัไปคือ เสาเข็มสําหรับบา้นพกัอาศยั ใชก้บั

บา้นจดัสรร 1 ถึง 2 ชั้น ทาวน์เฮา้ส์ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ต่อไปคือ ร้ัว ซ่ึงบริษทัฯ รับจา้งผลิตร้ัว และมีร้ัวของบริษทั

เอง และผลิตภณัฑสุ์ดทา้ยคือ บล็อกมวลเบา CLC และ บล็อกมวลเบา AAC 

ในปีน้ีบริษทัฯ เตรียมเงินลงทุนไว ้1,000 ลา้นบาท เพือ่ลงทุนดา้นอสังหาริมทรัพย ์2 โครงการ 

และจัดตั้ งบริษัททําผนังสําเร็จรูป ซ่ึงจะทําให้การก่อสร้างบ้านรวดเร็วข้ึน ขณะน้ีกําลังเจรจากับบริษัท

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อร่วมลงทุนกนั นอกจากน้ียงัมีการลงทุนทาํโรงงานแผน่พื้นสาํเร็จรูปในประเทศกมัพชูา ซ่ึงได ้



สาํรวจแลว้พบวา่มีความตอ้งการใชสิ้นคา้ 5 ถึง 6 เท่าของกาํลงัการผลิต โดยบริษทัฯ จะถือหุน้ร้อยละ 41 และทางผู ้

ร่วมลงทุนชาวกมัพูชาจะถือหุ้นร้อยละ 49 และอีกร้อยละ 10 จะถือหุ้นโดยที่ปรึกษาชาวไทยและกมัพูชา โดย

กฎหมายของกมัพูชา ชาวต่างชาติที่เขา้มาร่วมลงทุนจะถือหุ้นไดไ้ม่เกินร้อยละ 41 หากจาํนวนหุ้นเกินกว่าน้ีจะ

ไม่ไดรั้บการส่งเสริมจากหน่วยงาน BOI และจะไม่สามารถซ้ือที่ดินได ้ทาํไดเ้พียงเช่าที่ดิน เป็นตน้ การลงทุนน้ีใช้

งบประมาณ 32 ลา้นบาท โดยจะกูเ้งินไม่เกิน 16 ลา้นบาท รวมการลงทุนน้ีไม่เกิน 48 ลา้นบาท หากคาํณวนกาํลงั

การผลิตท่ีร้อยละ 60 จะสามารถคืนทุนไดใ้นระยะเวลา 3 ปี 

เร่ืองการลงทุนดา้นพลงังาน หรือการลงทุนดา้นการเกษตร ซ่ึงบริษทัในตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ความ

นิยมในการลงทุนในขณะน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาทาํโรงงานนํ้ ามนัปาล์ม แต่พบว่าไม่มีความแน่นอนในการส่ง

ทะลายปาล์มซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัที่จะใช้ทาํโรงงานไฟฟ้า บริษทัฯ จึงพิจารณาระงบัโครงการเพื่อลดความเส่ียง 

ขณะเดียวกนัมีโครงการดา้นการเกษตร ในเร่ืองของโอเมกา้ 3 และโรงงานปุ๋ย อีกทั้งยงัมีโครงการนํ้ ามนัดีเซลจาก

นํ้ ามนัเคร่ืองท่ีใช้แลว้ โครงการดงักล่าวเป็นโครงการที่บริษทัฯ พยายามทาํผลกาํไรและประคองบริษทัฯ ในช่วง

เศรษฐกิจขาลง ทั้งน้ีนกัลงทุนสามารถวางใจไดว้่าหากบริษทัฯ คิดจะลงทุนโครงการใดโครงการหน่ึงจะตอ้งผา่น

การคิดวิเคราะห์แลว้และถา้โครงการรถไฟรางคู่ของทางภาครัฐเร่ิมโครงการ และจะตอ้งใชเ้สาเข็มในโครงการน้ี 

บริษทัฯ ได้ติดตามสอบถามความก้าวหน้ากบัผูรั้บเหมาตลอดเวลาพร้อมท่ีจะเตรียมขายเสาเข็ม ซ่ึงในปี 2561 

บริษทัฯ จะเตรียมโครงการดงักล่าวไวเ้พื่อรองรับ ACE ซ่ึงจะเป็นช่วงเศรษฐกิจขาข้ึน  

นายเจษฎา โตะ๊สุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุน้ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริษทัท่ีไดดู้แลเร่ืองความเส่ียง

ในการลงทุน และสอบถามเร่ืองการลดหยอ่นภาษีของ BOI  

  นายนิรุธ อินทรท่าฉาง กล่าวา่ในเร่ือง BOI ทางบริษทัฯ จะไดล้ดหยอ่นภาษี 0% ระยะไม่เกิน 3 ปี 

นายวริิยะ นามศิริพงศพ์นัธ์ุ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ไดท้ราบข่าววา่ในปีน้ีบริษทัฯ จะมีกาํไร 500 ลา้น

บาท คงเป็นไปไม่ไดแ้ลว้ใช่หรือไม่ เน่ืองจากบริษทัฯ รับรู้กาํไรในปี 2557 แลว้ และสอบถามว่าโรงงานใหม่ 2 

โรงงานท่ีสร้างเสร็จเม่ือปี 2557 กลบัทาํให้ยอดขายตํ่าลง มีโอกาสที่จะทาํให้ยอดขายสูงข้ึนไดห้รือไม่ในส่วนที่ไม่

เก่ียวกบัภาคอสังหาริมทรัพย ์และไตรมาส 1 น้ี จะมีผลประกอบการดีข้ึนกวา่ไตรมาส 1 ปีท่ีแลว้หรือไม่  



นายวทิวสั พรกุล  ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ 

1. แผนเดิมปี 2557 บริษทัฯ จะมีกาํไรประมาณ 200 ลา้นบาท และปี 2558 จะมีกาํไรประมาณ 500

ลา้นบาท แต่เมื่อคณะกรรมการบริหารเปลี่ยนแผนดาํเนินธุรกิจทาํให้รับรู้รายไดใ้นปี 2557 แต่กาํไรจะหายไป

ประมาณ 100 ลา้นบาท เน่ืองจากแบ่งกาํไรให้ผูซ้ื้อโครงการ บริษทัฯ มีความเสียดายที่จะตอ้งขายโครงการคอนโด

เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากเป็นคอนโดที่ตกแต่งสวย และยงัเป็นคอนโดโครงการแรกของบริษทัฯ เราติดตามงานจน

ก่อสร้างดาํเนินไปถึงร้อยละ 90 แล้ว แต่เมื่อได้ปรึกษาหารือกบัเพือ่นในวงการอสังหาริมทรัพย ์พบว่าขณะน้ี

เศรษฐกิจเป็นขาลง ธนาคารแต่ละแห่งอนุมติัเครดิตยากมาก ใน 1 ห้องอาจจะตอ้งยืน่เอกสารถึง 3 ราย ขณะนั้น

บริษทัฯ มียอดจองคอนโดร้อยละ 63 หากยงัไม่ขายโครงการออกไป อาจจะเหลือยอดโอนเพียงร้อยละ 20 ก็เป็นไป

ได ้บริษทัฯ จึงเลือกท่ีจะรับกาํไรท่ีแน่นอน และนาํกาํไรส่วนน้ีข้ึนโครงการใหม่ติดแนวรถไฟฟ้า  

2. ยอดขายของการผลิตวสัดุก่อสร้างที่บริษทัฯ สร้างโรงงานที่ระยอง และมหาสารคาม วนัน้ีมี

ยอดขายที่ขยบัสูงข้ึน โดยรวมแลว้ที่ยอดขายลดลงนั้นเน่ืองจากสินคา้มีปริมาณมากเกินความตอ้งการตลาด กาํลงั

การผลิตของโรงงานทั้ง 2 แห่งน้ีมีเพียง 1,320 ตารางเมตรต่อวนั ถา้บริษทัฯ ไม่มี 2 โรงงานน้ี จาํนวนยอดขาย

อาจจะลดน้อยกว่าน้ีอีก ขณะน้ีทั้ง 2 โรงงานมีทิศทางที่ดี ผูรั้บเหมาในทอ้งที่เร่ิมรู้จกัมากข้ึน และคณะกรรมการ

บริหารไดเ้ปล่ียนทีมบริหารชุดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพเขา้ไปปฏิบติังานแลว้ 

3. ผลประกอบการเป็นไปตามภาวะของเศรษฐกิจ หากผูถื้อหุ้นจะลงทุนตามแต่ละไตรมาสอาจจะ

เร็วต่อการตดัสินใจ แนะนาํให้พิจารณาทั้งปีว่าในปีน้ีจะมีโครงการใดบา้งที่จะเป็นตวัเสริมรายได ้เช่น ขณะน้ีมี

บริษทัที่ทาํพลงังานลมกาํลงัขยายงานจึงมาติดต่อซ้ือเสาเข็ม บริษทัจะทาํการดดัแปลงแท่นผลิตเพือ่รองรับงาน

ดงักล่าว ฯในขณะท่ีรองานจากภาครัฐ เป็นตน้ 

นายทองทศ แพงลาด  ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย กล่าวช่ืนชมท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัจาก

นิตยาสาร Forbes และกล่าวสอบถามวา่บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะร่วมต่อตา้นคอรัปชัน่หรือไม่ 

นายวิทวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า บริษทัฯ เรามีประธานกรรมการบริษทั ซ่ึง

เป็นประธานทางดา้นน้ีโดยเฉพาะ ท่านก็มีความภูมิใจที่บริษทัฯ มีบรรษทัภิบาลบริษทัทีดี่ การให้เงินขา้ราชการ

เพือ่ใหเ้กิดความลาํเอียง ตามนโยบายของบริษทัฯ เราจะไม่ปฏิบติั วนัน้ีบริษทัฯ สนบัสนุนเร่ืองการปราบปรามการ

ทุจริตคอรัปชัน่อย่างเต็มท่ี เน่ืองจากทาํให้การคา้กบัต่างชาติหนัเหไปประเทศอืน่ ทั้งน้ี ไดเ้คยหารือกบัประธานฯ 

วา่จะกระทาํการต่อดา้นคอรัปชัน่อยา่งไรไม่ใหก้ระทบกระเทือนต่อผูถื้อหุน้  



ประธานฯ กล่าววา่ในเร่ืองของธรรมภิบาลการบริหารจดัการในบริษทัฯ ยืนยนัไดว้า่ บริษทัฯ ดูแล

รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยอยา่งเท่าเทียม กรรมการอิสระท่ีมาจากกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีเต็มท่ี

ในการพิจารณาโครงการต่างๆ อยา่งรอบคอบ ในอนาคตจะร่วมมือกบัองคก์รต่างๆ ในการต่อตา้นคอรัปชัน่และจะ

นาํเร่ืองเขา้ท่ีประชุมต่อไป 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบญัชี 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กล่าววา่งบการเงินที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2557 ไดน้าํส่งให้กบัผู ้

ถือหุน้นั้น ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมียอดขายทั้งส้ิน 1,862.86 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเป็นจาํนวนเงิน 

551.61 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 42 มีกาํไรสุทธิรวม 328.74 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2556 เป็นจาํนวนเงิน 

113.36 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 53 และมีกาํไรต่อหุ้นเท่ากบั 1.60 บาทต่อหุ้น ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 1,404.25 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากส้ินปีก่อน 111.86 ลา้น

บาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9 มีหน้ีส้ินรวมเท่ากบั 336.18 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปีก่อน 5.80 ลา้นบาท ส่วนของผู ้

ถือหุน้เท่ากบั 1,068.06 ลา้นบาท อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อหุ้นเท่ากบั 0.31 เท่า มีอตัราส่วนสภาพคล่องเท่ากบั 3.09 

เท่า กระแสเงินสดของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 เงินสดท่ีได้มาจากกิจกรรมการดาํเนินงาน เป็นจาํนวนเงินรวม 

359.57 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน 58.80 ลา้นบาท ใชไ้ปในกิจกรรมการจดัหาเงิน 194.31 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิเพิ่มข้ึนทั้งส้ิน 106.45 ล้านบาท งบการเงินสําหรับงวดบญัชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ี

ปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 นั้น ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีไดจ้ดัทาํ

ข้ึนอยา่งถูกตอ้ง มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเหมาะสมเพียงพอ และเป็นไปตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และได้

ผา่นการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ แลว้ คณะกรรมการบริษทัฯ จึง

เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินดงักล่าว  

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมา 2 ขอ้ คือ เร่ืองขององคป์ระกอบ

อื่นของผูถื้อหุ้นตามที่ปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 ในส่วนของงบการเงิน ตวัเลข (-5.99) ลา้นบาท มีที่มา

อยา่งไร และคาํวา่ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย มีความหมายวา่อยา่งไร  



นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่องคป์ระกอบอ่ืนของผูถื้อหุ้นเท่ากบั (-5.99) ลา้นบาท 

สืบเน่ืองมาจากในปี 2553 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั เป็น ร้อย

ละ 99.99 ทาํใหต้อ้งแบ่งส่วนกาํไรสะสมจึงทาํใหเ้กิดยอดกาํไรสะสมเป็นจาํนวนติดลบจาํนวน 5.99 ลา้นบาท และ

คาํว่าส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย ในทางการบญัชีเร่ืองของงบการเงินรวม เน่ืองจากบริษทัย่อย เช่น บริษทั อรดา 

จาํกดั หรือบริษทั ร่มโพธ์ิโปรดกัส์ จาํกดั เป็นตน้ บริษทัฯ ไม่ไดถื้อหุน้ทั้ง 100 % เพราะฉะนั้นกาํไรสะสมหรือการ

ดาํเนินงานต่างๆ ในส่วนนั้นจะตอ้งมีการแบ่งส่วนใหก้บัผูถื้อหุน้รายยอ่ยดว้ย 

มติ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของ

ผูส้อบบญัชี ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,194,661,228  หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 

10,000 หุน้ โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

หมายเหตุ:  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่ม 36 คน คิดเป็นจาํนวน 36,443,070 หุน้ 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่ตามทีบ่ริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่

ร้อยละ 25 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยคาํนึงถึงปัจจยัของภาวะเศรษฐกิจ ฐานะทางการเงินและแผนการ

ลงทุนในอนาคตดว้ย ทั้งน้ีผลการดาํเนินงานปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกาํไรสุทธิ 328.74 ลา้นบาท เท่ากบั 

0.16 บาทต่อหุน้ และเฉพาะในบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 318.969 ลา้นบาท เท่ากบั 0.155 บาทต่อหุ้น โดยมีกาํไร

สะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเท่ากบั 442,150,000 บาท คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษทัฯ มีสภาพคล่องที่ดี จึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลกาํไรในปี 2557 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. จ่ายปันผลในรูปเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินท่ี

ตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 308,595,000 บาท

2. จ่ายปันผลในรูปหุน้ปันผล ในอตัรา 25 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในราคาหุ้นละ 0.10 บาท

กรณีท่ีมีเศษหุน้จากการจดัสรรหุน้ปันผลใหปั้ดเศษทิ้งและจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้

ปันผลส่วนท่ีปัดเศษทิ้ง โดยคิดคาํนวณตามอตัราส่วนของการจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.004

บาทต่อหุ้น



รวมการจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดและหุน้ปันผลเท่ากบั 0.154 บาทต่อหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปัน

ผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลรวมทั้งส้ินไม่เกิน 316,824,000 บาท หรือเท่ากบัร้อยละ 99.41 ของกาํไรสุทธิ

ของบริษทัฯ   

นอกจากน้ีในการจ่ายเงินปันผลนั้น พรบ.บริษทัมหาชนกาํหนดให้บริษทัจดัสรรกาํไรเป็นเงิน

สํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ ดงันั้นจึงขออนุมติัจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายอตัรา

ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 4,087,600 บาท ทั้งน้ีหากที่ประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินดงักล่าว

ขา้งตน้ บริษทัฯ ไดก้าํหนดจ่ายเงินปันผลตามรายช่ือผูถื้อหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุ้นในวนัที่ 26 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพรบ.หลกัทรัพยโ์ดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั

การโอนหุน้ในวนัท่ี 27 มีนาคม 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม  2558 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,194,661,228 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 

10,000 หุน้ โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระในปี 2558 

ประธานฯ กล่าววา่ทุกปีจะตอ้งมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ และจะตอ้งคดัเลือกกรรมการ 

ใหม่เขา้ทดแทน 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่ในปีน้ีมีกรรมการที่จะพน้ตาํแหน่ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร

2. นายวนัชยั  ตนัติกลุ 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาเห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่านท่ีตอ้งพน้

วาระในคร้ังน้ีเป็นผูที้่ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ เสียสละทุ่มเทเวลาและกาํลงัสติปัญญาช่วยเหลือบริษทั

อยา่งมาก และไดป้ฏิบติังานในหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอยา่งดีตลอดมา จึงมติเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพือ่ทดแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระในปีน้ีทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง ประกอบดว้ย  

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร

2. นายวนัชยั  ตนัติกุล

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง

ประธานฯ กล่าววา่ทั้งน้ี เพื่อใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระระหวา่งลงคะแนนเสียง

แต่งตั้งกรรมการ จึงขอเชิญกรรมการผูถู้กเสนอช่ือทั้ง 3 ท่าน ออกนอกห้องประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน

เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติ   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีก

วาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1. นายธนิต  ชรินทร์สาร กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 1,193,737,728 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 1,000 หุ้น คิดเป็น

อตัราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 932,500 หุน้ 

2. นายวนัชยั  ตนัติกุล  กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 1,193,337,728 หุน้ คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 1,000 หุน้ คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุน้ 

3. นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหน่ึง หน่ึง มีผูเ้ห็นดว้ย 1,193,337,728 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 100 ไม่เห็นดว้ย 1,000 หุ้น 

คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.00 และงดออกเสียง 1,332,500 หุน้ 



วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับงวดบัญชีประจําปี 2558 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง  กรรมการ กล่าววา่คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความน่าเช่ือถือ 

การไม่มีสัมพนัธ์และส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้ง และความสามารถในการให้บริการของผูส้อบ

บญัชี เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณานาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี 

ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

3.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ                       

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 38,000 บาท 

เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.58 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาเห็นว่าค่าตรวจสอบบญัชีที่เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 

38,000 บาทนั้น เป็นอตัราทีเ่หมาะสมเน่ืองจากเป็นการปรับตามอตัราค่าครองชีพ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม      

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดน้าํเสนอ 

ประธานฯ กล่าวว่าคณะกรรมการบริษทัฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าผูต้รวจสอบบญัชีทาํหน้าที่ได ้             

อยา่งดี จึงนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสําหรับงวด

บญัชีประจาํปี 2558 

มติ  ท่ีประชุมผูถื้อผูมี้มติใหแ้ต่งตั้งบริษทัสอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดย 

1. นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2892 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599

3.นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 

เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 โดยคิดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ                       

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 2558 เป็นเงิน 1,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 

1,194,531,228 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 ไม่เห็นดว้ย 80,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออก

เสียง 60,000 หุน้  



วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 และพจิารณาอนุมัติจ่าย 

               บาํเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่จากการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ซ่ึงไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ ประจาํปี  2558 โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิง

ต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาค่า

บาํเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุมกรรมการคงไวต้ามอตัราเดิมตามที่ไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมใหญ่สามญัผู ้

ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2557 ดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั

ประธานคณะกรรมการบริษทั 15,000 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการ 10,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  7,500 บาทต่อคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ   5,000 บาทต่อคนต่อคร้ัง 

การจ่ายบาํเหน็จกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าบาํเหน็จกรรมการไวต้ามหลกัเกณฑ์

เดิมท่ีไดรั้บอนุมติัไวจ้ากการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2548 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2548 คือพจิารณาจ่าย

ตามผลกาํไรสุทธิรวมดงัน้ี 

กาํไรสุทธิ บาํเหน็จกรรมการรวม 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 100 ลา้นบาท    500,000 บาท 

101 ลา้นบาท ถึง 200 ลา้นบาท  1,000,000 บาท 

201 ลา้นบาท ถึง 300 ลา้นบาท  2,000,000 บาท 

301 ลา้นบาท ถึง 400 ลา้นบาท  3,000,000 บาท 



ทั้งน้ี ให้จดัสรรบาํเหน็จกรรมการกนัเองระหง่างคณะกรรมการ ตามภาระการรับผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน 

อน่ึง ในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกาํไรสุทธิรวม 328.72 ลา้นบาท จึงเห็นสมควรให้ที่

ประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายบาํเหน็จกรรมการเป็นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท ให้แก่คณะกรรมการ 

โดยพิจารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความรับผดิชอบของกรรมการ 

มติ  ที่ประชุมผูถื้อผูมี้มติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2558 และพิจารณา

อนุมัติจ่ายบาํเหน็จตอบแทนกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานปี 2557 เป็นจาํนวนเงิน 

3 ลา้นบาท ใหแ้ก่คณะกรรมการ โดยพจิารณาจดัสรรกนัเองระหวา่งคณะกรรมการตามภาระความ

รับผิดชอบของกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,193,711,228 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 

ไม่เห็นดว้ย 80,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.01 และงดออกเสียง 880,000 หุน้  

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 

               เพือ่ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่เน่ืองจากการจดัสรรใบสําคญัอแสดงสิทธิ DCON-W1 

และ DCON-W2 มีการจดัสรรไม่ครบตามจาํนวนที่ขออนุมติัไว ้ทาํให้หุ้นเพิ่มทุนเพือ่รองรับการใช้สิทธิของ 

DCON-W1 และ DCON-W2 มีจาํนวนมากเกินไปจาํนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้0.10 บาท รวมเป็นเงิน 

109,777.50 บาท เพือ่ให้เป็นไปตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัจาํนวน 109,777.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,857,360,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว ้0.10 บาท 

รวมเป็นจาํนวน 285,736,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้0.10 บาท รวมเป็น

จาํนวน 285,626,222.50 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 1,097,775 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้0.10 

บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯ ดงัน้ี 



ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน          285,626,222.50 บาท (สองร้อยแปดสิบหา้ลา้นหกแสน 

                      สองหม่ืนหกพนัสองร้อยยีสิ่บสองบาทหา้สิบสตางค)์ 

   แบ่งออกเป็น           2,856,262,225 หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้สิบหกลา้นสอง

         แสนหกหม่ืนสองพนัสองร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ             0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน       2,856,262,225 หุน้ (สองพนัแปดร้อยหา้สิบหกลา้นสอง

 แสนหกหม่ืนสองพนัสองร้อยยีสิ่บหา้หุน้) 

    หุน้บุริมสิทธิ    -0-   หุน้ (ศนูยหุ์น้) 

มติ  ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนและอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ของบริษทั ฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

2,857,360,000 หุน้ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 2,856,262,225 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 

1,194,641,228 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุน้โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย  

วาระที ่10 พจิารณาอนุมัติเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพือ่รองรับการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสําคัญแสดง 

              สิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที ่1, คร้ังที่ 2 และเพือ่รองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปัน 

 ผล และอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุน 

 จดทะเบยีนของบริษทัฯ 

นายนิรุธ  อินทรท่าฉาง กรรมการ กล่าววา่เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ

จากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังที่ 1 , คร้ังที่ 2 บริษทัฯ จึงตอ้งดาํเนินการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม  285,626,222.50 บาท เป็น 297,377,516.70 บาท โดยออกหุน้ 



สามญัจาํนวน 117,512,942 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้0.10 บาท รวม 11,751,294.20 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน         297,377,516.70 บาท (สองร้อยเกา้สิบเจด็ลา้นสาม 

                แสนเจด็หม่ืนเจด็พนัหา้ร้อยสิบหกบาทเจด็สิบสตางค์) 

   แบ่งออกเป็น             2 ,937,775,167 หุน้ (สองพนัเกา้ร้อยสามสิบเจด็ 

           ลา้นเจด็แสนเจด็หม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเจด็หุน้) 

   มลูค่าหุน้ละ              0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

   โดยแยกออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน        2,973,775,167 หุน้ (สองพนัเกา้ร้อยสามสิบเจด็

           ลา้นเจด็แสนเจด็หม่ืนหา้พนัหน่ึงร้อยหกสิบเจด็หุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ      -0-  หุน้ (ศนูยหุ์น้) 

มติ ที่ประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิให้แก่ผูถื้อ

ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังที่ 1, คร้ังที่ 2 และเพือ่รองรับการจ่ายปัน

ผลในรูปของหุ้นปันผล และอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย 1,194,641,228 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 100 และงดออกเสียง 30,000 หุน้โดยไม่มีผูไ้ม่เห็นดว้ย  



วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

ประธานฯ เรียนเชิญผูถื้อหุน้ซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม 

นายชาย มโนภาส ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า โครงการเมกะโปรเจคของภาครัฐที่จะทาํรถไฟฟ้า

ความเร็วสูงภายในปลายปีน้ี ผูบ้ริหารมองว่าจะทาํให้บริษทัฯ มีกาํไรเท่าไร และโครงการรถไฟรางคู่จะตอ้งใช้

เสาเขม็เป็นส่วนประกอบของโครงการ และอยากทราบวา่การทาํหมอนรองรถไฟ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํธุรกิจในส่วนน้ี

ดว้ยหรือไม่ 

นายวิทวสั พรกุล ประธานกรรมการบริหาร กล่าววา่ จากการที่ไดส้อบถามผูรั้บเหมาที่ไดรั้บงาน 

มีการจา้งโรงงานทาํไมห้มอนอยู่แลว้ บริษทัฯ คิดว่า หากบริษทัฯ ผลิตไมห้มอน เกรงว่าหากจบโครงการน้ี ใน

อนาคตจะขายไม่ได ้ส่วนเร่ืองการประมาณการกาํไรท่ีบริษทัฯ จะไดน้ั้น ตอ้งรอภาครัฐประมาณเดือนตุลาคมจึงจะ

เร่ิมโครงการและดว้ยกาํลงัการผลิตของบริษทัฯ ท่ีมีมาก ก็จะรองรับงานไดเ้ป็นจาํนวนมากเช่นกนั 

นายเจษฎา โต๊ะสุวรรณโรจน์ ผูถื้อหุ้น กล่าวขอบคุณผูบ้ริหารและพนกังานดีคอนทุกท่าน และ

ขอใหช่้วยนาํเสนอโครงการใหม่ของอรดา 

นายจีรเดช วิรัชชัย กรรมการ กล่าวรายงานโครงการดีคอนไพร์ม คอนโด 38 ชั้น อยู่ห่างจาก

รถไฟฟ้าสถานีไทรมา้ (สายสีม่วง) ประมาณ 100 เมตร พื้นที่ทั้งหมดมี 2 ไร่ 1 งาน จาํนวน 640 ยูนิต มูลค่า

โครงการประมาณ 1,500 ลา้นบาท ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนยืน่ขอ EIA คาดวา่จะรับรู้รายไดก้ลางปี 2561  

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

    ผูบ้นัทึกการประชุม 

 (นางสาวรัฐฐา    เกิดศิริ) 

เลขานุการคณะกรรมการ 

(รองศาสตราจารย ์ดร.ต่อตระกลู  ยมนาค) 

     ประธานท่ีประชุม 
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